

Được sự hỗ trợ quán triệt của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty PTC, đã tạo điều kiện cho PTS Nghệ Tĩnh vận chuyển 100% sản lượng bán lẻ xăng dầu tại các CHXD thuộc Công ty xăng dầu (CTXD) thành viên. Những tháng cuối năm, nguồn cung xăng dầu bị thiếu hụt, nhiều doanh nghiệp đều mỗi chủ động dừng bán hàng để giảm lỗ nên nhu cầu dồn về hệ thống Petrolimex, khiến cho sản lượng xuất bán trên các kênh của các Công ty thành viên tăng cao, kéo theo sản lượng vận tải của Công ty tăng vượt kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, Nguồn cung hàng hóa những tháng cuối năm khan hiếm, hàng cấp theo định mức nên nhiều thời điểm phải chia nhỏ ngăn, thời gian lấy hàng tại kho lâu ảnh hưởng cục bộ đến năng lực vận tải của đoàn xe và trong nửa đầu năm 2022, việc giá bán lẻ Diesel tăng 65% so với cuối năm 2021, làm giá thành vận tải tăng cao trong khi việc điều chỉnh giá cước không kịp theo sự tăng lớn của giá dầu, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh vận tải.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty, HĐQT, ban Giám đốc Công ty và sự kết hợp sức mạnh trong hệ thống, Công ty vẫn đạt được một số kết quả nhất định. Trong những năm qua công ty luôn chú trọng định hướng phát triển. Tích cực đầu tư vốn, tích cực tìm kiếm thị trường, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, thực hiện tiết giảm chi phí, tăng việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, giảm các nghĩa vụ phải thực hiện. Tham gia vào việc thực hiện đúng đắn các chính sách quốc gia và xã hội và duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định. Ngoài ra, công ty còn chú trọng đến yếu tố con người bằng cách xây dựng và đào tạo đội ngũ hiệu quả để duy trì sự phát triển của công ty.

Điều kiện kinh tế toàn cầu và giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục khó lường trong năm 2023, tạo ra cả thách thức và cơ hội để PTS Nghệ Tĩnh duy trì vị thế của mình so với các công ty cùng ngành. Với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, tôi tin tưởng rằng công ty sẽ vượt qua những thử thách phía trước và gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Thay mặt HĐQT tôi xin cảm ơn sự tin tưởng dành cho PTS Nghệ Tĩnh trong những năm qua. Chúng tôi tin rằng sự phối hợp, cam kết, nỗ lực và hợp tác đúng đắn giữa các bên sẽ mang lại cho chúng ta những bước tiến vững chắc trong tương lai. Tôi xin chúc tất cả Quý khách hàng, Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể nhân viên PTS Nghệ Tĩnh dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hoàng Công Thành